



อีกตามเคย จากการสุ่มสำรวจบุคคลทั่วไปทั่วทุกวงการโหวตคะแนนให้ เธอชนะเลิศไปอย่างลอยลำ เพราะทุกคนพูดเหมือนกันเดชะสาวอัม เธอเหมาะที่จะเป็นเช็ทซ์สตาร์เมืองไทย อัมเป็นนางเอกรุ่นแรกที่ย่อมแหวกกฎเจแต่ง แต่ดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เวลาอัมแต่งเช็ทซ์ออกงานไหน เจแต่งจะปลื้มชะด้วยซ้ำ เพราะตลาดของอัมตอนนี้อัมต้องลุกสเช็ทซ์ที่เท่านั้น กระแสถึงจะไม่ดับ



**"ชมพู" ขวัญใจ ร.ป.ภ.** ตำแหน่งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ ต้องยกให้หนู "ชมพู อารยา" ดิตโผล่อันดับหนึ่งจากการสุ่มสำรวจ ร.ป.ภ. แต่ละสำนักงานทั่วกรุงเทพฯ ต่างโหวตให้สาว ชมพู เป็นสาวเช็ทซ์ในดวงใจ ชมพู เขาวงการมาก็หลายปี แต่เพิ่งจะโด่งดังก็ตอนที่เธอมาเปลี่ยนลุคส์เป็น สาวเช็ทซ์ และมาพลิกบทบาทเล่นรายในละคร ดาวเป็อนดิน ยิ่งช่วงหลังเธอขามฟ้ามาเป็นนางเอกลูกหมอบของของ 3 ดวยแล้วละก็ไม่ต้องพูดถึงความฮือฮาถึงทวีคูณ ไม่แปลกเลยที่บรรดาหนุ่มๆ ร.ป.ภ. ต่างเป็นปลื้มและเทคะแนนให้เธออย่างลอยลำ



**"หยาดทิพย์" ขวัญใจก่อสร้าง** ส่วนสาว "หยาดทิพย์" แม้ช่วงนี้เธอจะแฉ่ๆ กระแสเจียบลงไปเพราะโดนนางเอกของคนอื่นๆ เบียดชะจนเกือบตกขอบ แต่คุณเธอก็ยังมีแฟนคลับเหนียวแน่น โดยเฉพาะหนุ่มก่อสร้างจากการสุ่มสำรวจจากหนุ่มๆ ก่อสร้าง หนูหยาดจะเป็นรายเดียวที่ก่อสร้างพูดถึงมากที่สุด และยกให้เธอเป็นขวัญใจก่อสร้าง ยิ่งช่วงนี้กระแสละครของสาวหยาดดูเจียบๆ ทำให้บรรดาแฟนคลับก่อสร้างทั้งหลายต่างออกมาเรียกรอ ง และอยากดูผลงานของเธอกันเป็นแถว แหม! ถ้าผู้ใหญ่ทางวิก 3 ฐะเขามีหวังได้ปล่อยละครหนูหยาดออกที่เดียว 3 เรื่องรวดแหงๆ



**"เอมมี" ขวัญใจพีวีน (มอเตอรืไซค์รับจ้าง)** ต้าย..ไม่น่าเชื่อว่าสาว "เอมมี มรกต" จะเป็นคนที่พีชิตใจหนุ่มๆ มอเตอรืไซค์รับจ้าง จากการสุ่มสำรวจจมอเตอรืไซค์รับจ้างทั่วกรุงเทพฯ สาวเอมมีติดอันดับมากที่สุด ถือว่างานนี้เอมมีมามีตจริงๆ เพราะก่อนหน้านั้นเธอแทบจะไม่มีบทบาทไม่มีรายชื่อติดโ ผลเลยก็ว่าได้ เพราะเอมมีเองก็เพิ่งจะมาดังในช่วงระยะหลังๆ อีกทั้งงานละครก็เพิ่งจะมีติดๆ กันไม่กี่เรื่องนี่เอง แต่ก็อย่างว่าแหละคำ...เดี๋ยวนี้ดาราระดัั้งอีมเอย ย! ประชัณสวยกันค่อนประเทศ ไม่แปลกรอกก....ที่สวยระดับนางงามอยางเอมมีจะควา ตำแหน่งขวัญใจพีวีนไปอย่างง่ายตาย



**"เป็ย" ขวัญใจสิบล้อ** ถึงแม้จะได้รับฉายาสตรอบเบอร์รี่ แต่หนุ่มๆ ก็ยังเป็นปลื้มสาว "เป็ย ปานวาด" ไม่ขาดสาย โดยเฉพาะหนุ่มสิบล้อ จากการสุ่มสำรวจสิบล้อตามต่างจังหวัดสาวเป็ยเป็นอันดับหนึ่งที่หนุ่มๆ สิบล้อกล่าวขานมากที่สุด บางรายยกตัวเองว่าเป็นแฟนคลับของสาวเป็ยเลยนะเนี่ย ยิ่งคุณเธอตกเป็นข่าวฉาวขนาดไหน พี่ๆ สิบล้อ หรือน้องๆ

ลิปส์อึ้งขมขอบและติดตามข่าวคราวของเธออย่างไม่ขาดสาย แหม! จะว่าไปแค่นี้มีแฟนคลับเป็นหนุ่มๆ ลิปล่อแค่นี้ก็ทำให้ชื่อเสียงของสาวเป้งดังได้อีกนาน โห เพราะถ้านับจริงๆ หนุ่มลิปล่อทั่วประเทศก็มีที่หมิ่น ก็แสนคนจริงมัยจะน้องเป้งจ๋า



**"ขวัญ" ขวัญใจวิศวะ** แหม! ถึงจะตกเป็นข่าวฉาวแต่แฟนคลับของสาว "ขวัญ - อุษามณี" ก็ยังเหนียวเหนี้ย ถือว่าคุณเธอยิ่งฉาวยิ่งดังก็ว่าได้ ขวัญหน้าตาจิ้มลิ้ม เล่นละครเธอก็ดูไม่แอฟแอมเหมือนนางเอกบางรายจนเขา ดูหนุ่มๆ วิศวะกรตามบริษัทเอกชนเกือบ 100 บริษัทที่ทางทีมงาน Gossip Star ออกสำรวจ หลายคนยกให้สาวขวัญเป็นขวัญใจวิศวะกรที่มองยังไงก็ไม่เบื่อ ขวัญเป็นนางเอกที่ตรงสเป็คหนุ่มๆ หลายคน บวกกับทรวดทรงองแอมที่แม่ใหม่มาครบสูตรสมบูรณ์แบบไม่ต่องฟังมีดหมอสวยแบบธรรมชาติทุกอย่างทำให้หนุ่มๆ วิศวะกรหลายสำนักต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเห็นสาวขวัญแล้วใจละลาย



**"แพนเค้ก" ขวัญใจนักการเมือง** สวยแบบเรียบง่าย หน้าตาไม่ค่อยโดดเด่นอย่าง "แพนเค้ก - เชมนิจ" ใครจะเชื่อว่าสาวแพนเค้กจะเป็นขวัญใจนักการเมือง เพราะจากการสุ่มสำรวจนักการเมืองบางคนนิยมชมชอบในผลงานของหนูแพนเค้กมาก ถึงขนาดมีข่าวลือลือมาว่า มีนักการเมืองแอบทาบให้สาว แพนเค้กออกมากินข้าวด้วย แต่เธอก็ออกโรงปฏิเสธพรอมยืนยันไม่เคยไปกินข้าวกับนักการเมืองคนไหนทั้งนั้น แต่แหม! ทั้งสวย แถมยังร่ายความสามารถอย่างแพนเค้กใครๆ ก็ยกยารูจักมักจี่เป็นเรื่องธรรมดา ถึงหน้าตาดูจืดชืดไปนิดแต่ความสามารถของแพนเค้กล้นเหลือ จนนางเอกคู่แข่งบางรายยังต้องซุกขอมยกตำแหน่งให้ เธอเป็นนางเอกขวัญใจนักการเมืองไปโดยไม่ต้องมานั่งแข่งขันประชันโฉมอะไรกัน



**"พีค" ขวัญใจป้า** เจอแต่แจ้ว "พีค ภัทศยุธา" เป็นนางเอกที่มาแรงมาก แต่ใครจะรู้หน้าตาแอบแบบสาวพีคเนี่ยแหละเสียรูป น้าๆถูกใจสุดๆ เพราะจากการสุ่มสำรวจเสียใหญ่รุ่นป้าจะชอบดารานางาต าสดใสสไตล์แอบแอมแบบสาว พีค หน้าตาตรงสเป็คป้าๆ ไม่พอ แถมนิสัยที่ดูซื่อๆ ยังโดนใจหนุ่มใหญ่รุ่นป้าสุด แต่นั่นก็เป็นเพียงแคการปลื้มเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ซึ่งถ้าชีวิตจริงมีหนุ่มรุ่นป้ามาทาบทามสาวพีคก็คงจะ ตกกลับจนเดมาหัวง เอ้ย! จนเสียใหญ่หน้าหงายตามๆ กันแล้วละ แต่ถ้านับปลื้มในผลงานและยกตำแหน่งให้เธอเป็นขวัญใจป้า สาวพีคก็ยินดีใช้มัยจะว่าแล้ววนายเตอละมีหิ้งอะป้า



**"มาริโอ้" ขวัญใจแก๊ง** ยุคสมัยเปลี่ยนไป ทั้งกะเทย แก๊ง เดินเกลื่อนเมืองไทย ดูเหมือนเดี๋ยวนี้นคนไทยจะยอมรับแก๊งกะเทย เก่งมากขึ้นเรื่อยๆ มีเยอะกว่าซุ้ะนี้ซุ้ะด้วยซ้ำ และที่สุดของขวัญใจที่เก่งอยากกิน เอ้ย! แอบปลื้มก็คงไม่พบนหนุ่ม โอ้ มาริโอ้ จะว่าไป

โอ้ถือเป็นดาราวิวยุุ่นที่หน้าตาโดนใจมีกะเทย เก่งกรี๊ดกร๊าดมากมายจนนับไม่ถ้วน แหม!  
งานนี้หนุ่มโอดังได้เพราะหนึ่งรักแห่งสยาม จริงๆ เพราะแคล้วพังชะนีที่มายืนกรี๊ดก็แทบจะไม่หวาดไม่ไหว อยู่แล้ว  
แต่ที่อะไรก็หนน...เห็นหนุ่มโอดูออกงานอีเวนท์แต่ละ ที่มีแก๊งกะเทย เก่ง เดินตามเป็นโขยง  
หนุ่มโอดูเลยกลายเป็นพระเอกที่ดึงดูดเก่งมากที่สุด เพราะจากการสำรวจแก๊งเมืองไทยแต่ละคนต่างยกมือให้หนุ่ม  
โอดูจนคะแนนนำโด่งเตะบรรดาพระเอกหน้ามนตกขอบเวทีไปต่ามๆ กัน



**"พิม" ขวัญใจทอม** มีขวัญใจเก่งแล้วก็ต้องมีขวัญใจทอมสิจะ  
เดี่ยวบรรดาสาวหล่อทั้งหลายจะนอยใจแยะ ขวัญใจทอมเนี่ยไม่พนสาวที่มองแล้วไม่เบื่อ  
หน้าตาออกแนวจิ้มลิ้มน่ารักสดใสได้ล พิม ซาซา ซึ่งสาวพิมเองก็เคยตกเป็นข่าวกับสาวหล่อมาแล้วแต่เธอ  
เองได้ออกมาปฏิเสธเป็นแคเพื่อนเท่านั้น แต่ถึงสาวพิมจะออกมาปฏิเสธไม่นิยมตีจิง  
และยืนยันตัวเองยังชอบชายแท้ๆก็ตาม แต่บรรดาสาวหล่อกวารอยคนซุสเป็เคเป็นสาวพิมแทบทั้งนั้น  
บางรายแฝงตัวมาเป็นแฟนคลับสาวพิมก็ยังมี แด่แหม! ถึงแฟนคลับจะเป็นหนุ่มๆ  
หรือจะเป็นสาวหล่อยังไงชะก็ขอให้แฟนคลับที่เหิน ยวหนีบก็แล้วกัน เพราะเรตติ้งหนูพิมจะได้กระฉูดมากกว่านี้



**"เกิร์ลลีเบอร์รี่" ขวัญใจเด็กแว้นซ์** ดิดโผล่กะเค้าด้วย 4 สาวเกิร์ลลีเบอร์รี่  
จากการสูมสำรวจเด็กแว้นซ์ทั้งหลายยกให้พวกเธอเป็นดา วในดวงใจ ถึงเอ็กซีไม่คอยสะบึ่มตีมตีม  
แต่ลีลาทาเตนแดนซุกระจ่ายทำให้ 4 สาวเกิร์ลลีเบอร์รี่ติดอันดับขวัญใจเด็กแว้นซ์  
ที่แฟนคลับเป็นเด็กแว้นซ์เยอะที่สุด ซึ่งระยะหลังชื่อเสียงของ 4 สาวจะดูเจียบไปบาง  
แต่ออกบูทมาก็ซุดก็ทำให้หนุ่มๆ นำลายสอเป็นแถวๆ กับทาเตนเราใจบวกกับซุดที่พวกเธอใส่หน้าวันมันยิ่ง ดูน้อยชั้น  
ออกมารอง ออกมาเตนแต่ละครั้งก็มักจะมีหนุ่มๆ ที่ยืนเกาะเวทีมองตาไม่กะพริบเลยทีเดียว



**"กบ" ขวัญใจแม่ค้า** ขวัญใจแม่ค้าก็คงไม่พ้น "กบ สุวนันท์"  
จากการสูมสำรวจแม่ค้าตลาดสดกว่าหนึ่งร้อยแผงย่านสะพานใหม่ สวนใหญ่แล้วจะทะเลาะแหนดให้สาวกบ  
ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องออกสำรวจเราก็รู้กันดีอยู่แล้ว กบมีแฟนคลับลนตลาด  
เพราะกบเป็นนางเอกในดวงใจของคนคอนประเทศที่ใครๆ ต่างยกธงชววยอมแพ้กระแสของเธอ ก็แหม!  
แรงหรือไม่แรงดูสิจะเวลากบ สุวนันท์ ขยับตัวนิดๆ หน่อยๆ ไม่วาจะเรื่องแต่งงาน  
หรือแม่แต่ว่าวลีวาทอุงเธอยังได้ชั้นหน้าหนึ่ง น.ส.พ. ทุกเล่ม  
เพราะเราจะเถียงไม่ได้ว่าชวคาวของกบก็ยิ่งชวดีบชวดี ดี แคแฟนคลับกวาดซ้อแทบจะไม่พอชวอยู่แล้ว  
สาวกบถือเป็นนางเอกรุ่นบุกเบิกที่ยิงแกลงตั้ง มองยังงั้เธอก็ไม่มีวันดับงายๆ ขนาดนางเอกรุ่นใหม่ๆ ที่วาแหนด  
ก็ยังไม่ม่ใครจะมาโค่นตำแหน่งนางเอกเบอร์หนึ่งของเจ แดงลงได้สักที



**"พลอย" ขวัญใจหนุ่มแท้กซี่** เธอเช็กซีชนะใจหนุ่มแท้กซี่ จากการสำรวจคนขับแท้กซี่ 100 คนทั่วทุกทม. ดางทะเลาะแ่นให้สาวพลอยเช็กซีอันดับหนึ่ง แมกอนหนาที่คอบกับหนุ่ม "โดม ปกรณ ลัม" สาวพลอยจะหลุดโผล่จากตำแหน่งสาวเช็กซีไปบ้าง แต่พอกกลายเป็นสาวโสดปุบสาวพลอยเธอก็เรียกระแแความเช็กซีกลับมาได้อีกครั้ง งานนี้เธอเลยควาตำแหน่งขวัญใจหนุ่มแท้กซี่ไปโดย่าง หวดหวิด พลอย ยึดคอนเซ็ปต์ตั้งซ่าง แต่ตั้งนานๆ และนั่นก็เป็นเรื่องดีสำหรับเธอที่จู่ๆ ก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกเป็นโขยง ไม่เช็กก็ลองไชบริการรถแท้กซี่ดูงานนี้มีนั้งฟรีแ่งๆ



**"กอล์ฟ-ไมค์" ขวัญใจวัยรุ่น** "กอล์ฟ-ไมค์" เป็นนักร้องที่วัยรุ่นกรี๊ดมากที่สุด ไปไหนแต่ละทีมีกจะเห็นชะนีวิ่งตามกรี๊ดจนเกือ่อนกรา ดทั้งคู่ออกอัลบั้มชุดแรกชื่อเสียงก็ตั้งพลุดแตก จะวาไปนำเสียงของ 2 หนุ่มก็ไม่ว่าไรแต่เอทีโตนใจวัยรุ่นสุดๆ ก็คงไมพินหนาดาสไ้ดลเกาหลิของทั้งคู่ เพราะจากการสำรวจวัยรุ่นไทยยานสยามทะเลาะแ่นให้สองหนุ่ม พี่น้องกันเต็มรอย อย่างวาแ่ละ บานเราดอนนี้เกาหลิกำลังอินเทรนด ถ้านักร้องคนไหนไมแต่งตัว ไมทำผมทำเพราเหมือนหนุ่มๆ เกาหลิก็คงจะตั้งลำบาก ถือว่าหนุ่ม กอล์ฟ-ไมค์ มาถูกทางออกอัลบั้มปุบก็มีสาวๆ วิ่งตามกรี๊ดอุทิศตัวเป็นแฟนคลับ แต่กียังดีที่วัยรุ่นบานเรายังตามกรี๊ดคนไทยด้วยกัน เองดีกวาไปตามกรี๊ดหนุ่มๆ เกาหลิสะจะ



**"นุ่น" ขวัญใจไฮโซ** นอกจากบิงรักกับหนุ่ม "ไฮโซ ต๊อด" เบียร์ลิ่งห์ ความเรียบร้อยของสาว "นุ่น วรรณุช" ก็ยังไปถูกอกถูกใจบรรดาไฮโซไฮโซทั้งหลาย สังกัดจากละครที่สาวนุ่นเล่นจะมีทั้งกลุ่มไฮโซ กลุ่มชาวบ้าน เธอเจาได้ทุกกลุ่ม จากการสุ่มสำรวจไฮโซบางกลุ่มพบว่าสาว นุ่น เป็นนางเอกที่อยูในดวงใจไฮโซมากที่สุด ซึ่งตำแหน่งขวัญใจไฮโซก็คงจะเป็นใครไปไมได้นอกจากสาว นุ่น แต่งานนี้กวาจะได้ตำแหน่งขวัญใจไฮโซ นุ่น ก็ต้องไปชวงชิงกับ กบ สุวนันท์ เพราะสาว กบ เองก็มีคะแนนดีคูมากับสาวนุ่น ไมนอยเซนกัน เร็วๆ นุ่นเองก็จะได้เป็นสะเกไฮโซอย่างเต็มตัว เธอเป็นนางเอกของวงการบินไทยแรกเลยก็ว่าได้ที่ดวงความรักราบรื่นเพราะครอบครัวฝ่ายชายเปิดไฟเขียวแรง วันแรงคืนแต่งอยากได้สาวนุ่นมาเป็นลูกสะเก หนีแ่ละนะ! ที่เคาเรียกวาแข่งอะไรก็แข่งได้แต่อยามาแข่งบุญแข งวาสนามันยากแ่หลาย



**"แอน" ขวัญใจสื่อมวลชน** ส่วนเจ้าหญิงของวงการ "แอน ทองประสม" ตั้งแต่ได้รับฉายาเจ้าหญิงของวงการ ดูเหมือนนางเอกมากฝีมืออย่างแอนนับวันงานยิ่งล้นจ่อ นอกจากผู้จัดแต่ละค่ายงองตัวจนแทบไม่มีคิวไหล่ วงานฟรีเซ็นเตอร์โฆษณาัยงองคิวกันยันปีหน้า ถือเป็นนางเอกคุณภาพที่ใครๆ ก็อยากจะร่วมงานด้วย ซึ่งเรื่องนี้ใครๆ ก็รูดีว่ามีมือของสาวแอนคุณภาพดับจ้อ เล่นละครก็เรื่องๆ เธอกวาดรางวัลเรียบ แถมความเป็นกันเองของแอนยังถูกใจนักข่าวหลายสำนัก แอนเป็นนางเอกที่ไมเคยมีข่าวฉาว ไมเคยวินไล้ นักข่าว และที่สำคัญไมวาใครจะขอสัมภาษณ์แอนก็มักจะทำตอบเป็นต อยหอยไมเคยสักแต่ว่าจะตอบเหมือนนางเอกขาวิบบางคน ที่ยังไม่ทันจะตั้งก็แสดงธาตุแตกออกมาให้เห็น จึงไมไชเรื่องแปลกที่สาวแอน จะควาตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนตลอดกาล



**"พีเบิร์ด" ขวัญใจดาราร** ต่อด้วยขวัญใจดาราร ที่ใครๆ ก็ต้องยกย่องพีเบิร์ด ใครๆ ก็เห็นพีเบิร์ดเป็นไอ้ดอตของวงการบันเทิง นอกจากจะเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลแล้ว แต่พีเบิร์ดกระดิกตัวทำอะไรไม่ว่าจะไปเลือกตั้ง หรือแค่ไปเดินช้อปปิ้งอยู่ที่ไหนก็เป็นชาวครีกริโครม จากการสวมสำรวจดาราดูด้วยกันเอง ทุกคนทะเลาะแค้นให้พีเบิร์ดเป็นไอ้ดอตของวงการบันเทิง พีเบิร์ดเป็นนักร้องที่มีแฟนคลับท่วมท้น ทุกรุ่น ทุกวัย ใครๆ ก็ต้องชูชุกพีเบิร์ด ถึงแมจะมีนักร้องรุ่นน้องบางคนที่ยพยายามลอกเลียนแบบ พีเบิร์ดอยู่ก็ตามแต่นั้นก็เป็นเพียงแคของก็อปปี เพราะตัวจริงเสียงจริงของพีเบิร์ดยังไ้งชะคุณภาพก็ด้ ่องมาก่อน แค้จัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งต้องไซ่ทุนก็ล้านเพระะยู่ หออย่างป้าเบิร์ดชะอย่างจัดทั้งที่แฟนๆ ต้องคุมคา พีเบิร์ดถือเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ดารายากร่วมงานดู ยมากที่สุด แคนางเอกได้รับเชิญไปเล่นคอนเสิร์ตกับพีเบิร์ดทุกคนก็นอนฝันหวานไปหลายคืน เพราะครั้งหนึ่งก็ยงได้ชื่อว่าเป็นแขกรับเชิญของพี เบิร์ด และความน่ารักเป็นเลิศของพีเบิร์ดเนียแหละทำให้ดารารทุกคนต้องยกตำแหน่งขวัญใจดารารให้พีเบิร์ดไปครองอย่างงายดาย

<http://www.fwdder.com/topic/159728>